



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเสริมงาม กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐๕๔-๒๘๖๑๑๗-๘ ต่อ ๑๐๔

ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑ / ๒๕๑๐

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายใน  
หน่วยงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ รพ.เสริมงาม  
<http://www.soemngamhospital.go.th/>

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม

ตามที่โรงพยาบาลเสริมงาม ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ประเภทเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (รอบ ๖ เดือน)
  - ๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง - ไม่มีข้อร้องเรียน
  - ๑.๒ การบริการทางการแพทย์ - ไม่มีข้อร้องเรียน
  - ๑.๓ เรื่องอื่นๆ - ไม่มีข้อร้องเรียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงาน  
<http://www.soemngamhospital.go.th/>

จ.ส.อ.

( นรินทร์ เตียวสันติกุล )

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ/อนุญาต

( นายกฤษฏี ทองบรรจบ )

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเสริมงาม จังหวัดลำปาง วัน/เดือน/ปี : ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ หัวข้อ : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ : -	
ผู้รับผิดชอบ  จ.ส.อ. ( นรินทร์ เตียวสันติกุล ) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง  ( นายกฤษฎี ทองบรรจบ ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  อริดา หวังดี ( นางสาวริดา หวังดี ) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	